

คอลัมน์: เกาะติดเศรษฐกิจ: สัญญาณทางเศรษฐกิจ?

Source - ไทยโพสต์

ธนวรรณ พลวิชัย

ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

และรองอธิการบดีฝ่ายอาวุโสวิชาการและงานวิจัย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผมติดตามและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมาตลอด 20 ปีตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา พบว่าการวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยมีความยากขึ้นเป็นลำดับ เพราะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอย่างมากในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับการปรับเปลี่ยนยุคสมัยของโลกเทคโนโลยีจากโลกอนาล็อกไปสู่โลกยุคดิจิทัล ทำให้การรับทราบข้อมูลข่าวสารและกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกในเชิงบวกและเชิงลบอย่างรวดเร็วทั่วทั้งโลกและในประเทศไทย ยิ่งทำให้คำว่า "ความเชื่อมั่น (confidence) หรือความรู้สึก (sentiment)" ถูกบั่นทอนได้อย่างง่ายดายเหมือนบรรยากาศของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในขณะนี้

ที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นว่าโครงสร้างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอย่างมากในตลอดช่วง 20 ปีที่ผ่านมาหลังจากที่ประเทศไทยและโลกได้ผ่านวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งในปี 2540 และวิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์ในปี 2552 ผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่ชัดเจนและมีนัยสำคัญก็คือเศรษฐกิจของเอเชียผงาดขึ้นมาบนเวทีโลกอย่างรวดเร็ว เพราะในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มีเพียงประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นที่เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกและของเอเชีย โดยประเทศญี่ปุ่นมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกและอยู่ในกลุ่มประเทศ G-7 โดยเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่ติดอันดับ TOP10 ของ GDP โลก และ GDP ของเอเชียมีสัดส่วนใน GDP โลกประมาณ 10% กว่าเท่านั้น

แต่ในปัจจุบัน GDP ของเอเชียมีประมาณ 30% กว่าของ GDP โลก ทั้งนี้จากข้อมูล GDP โลกที่ประเมินโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ในปี 2561 พบว่าจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย ติดอันดับ TOP10 ของ GDP โลก โดยอยู่ในอันดับที่ 2, 3 และ 7 ซึ่งมีสัดส่วน 15.9%, 6.0% และ 3.2% ของ GDP โลก ตามลำดับ โดยมีขนาดเศรษฐกิจรวมกันประมาณ 24.1% ใกล้เคียงกับสหรัฐ และสหภาพยุโรป แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของเอเชียที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ้น และยังมีพลังมากขึ้น ถ้าวรวมกับขนาด GDP ของเกาหลีใต้ และ ASEAN ที่มีสัดส่วน 1.9% และ 3.5% ของ GDP โลก ซึ่งถ้านับรวมประเทศเกาหลีใต้และอินโดนีเซียที่อยู่ในกลุ่ม G-20 ร่วมกับจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย ก็ยิ่งเห็นพลังทางการเมืองของเอเชียที่มีอยู่ในระดับสูงที่มีต่อการเมืองของโลกด้วยเหตุนี้ เอเชียโดยเฉพาะจีน กลับกลายเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ซื้อรายใหญ่ของโลกแทบทุกสินค้าและบริการ ซึ่งกลายเป็นที่มาของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ กับจีนที่

เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพราะการก้าวขึ้นมาอย่างรวดเร็วของจีนและเอเชียทำให้เศรษฐกิจของโลกตะวันตกเริ่มเสถียรขึ้น

ดังนั้น ปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ซึ่งแม้ว่าจะมีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายเริ่มหันหน้าเข้ามาเจรจากันขึ้นมึนขึ้น และอาจจะมีการเจรจาระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศระหว่างสหรัฐและจีน ที่ล่าสุดคาดว่าจะการเจรจาของทั้งสองประเทศจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ แต่ก็ยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าสถานการณ์ของการทำสงครามการค้าของทั้งสองประเทศที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาจะดีขึ้นมากน้อยเพียงใด แม้ว่าจะมีการคาดการณ์กันได้อย่างแน่ชัดว่าสถานการณ์จะไม่เลวร้ายไปกว่าเดิมแน่ๆ เพราะทั้งสองประเทศคงไม่ขึ้นอัตราภาษีนำเข้าระหว่างกัน และไม่จัดเก็บภาษีในมูลค่าและรายการสินค้านำเข้ามากขึ้น แต่สถานการณ์ในเชิงบวกที่จะออกมาเป็นไปได้อย่างดีทั้งสิ้นว่า หนึ่งตรึงอัตราภาษีนำเข้าและรายการสินค้านำเข้าระหว่างกันไว้ที่ระดับเดิม และค่อยเจรจากันต่อไป ตลอดจนสหรัฐลดตัวเลขว่าจีนจะนำเข้าสินค้าและบริการจากสหรัฐเพิ่มขึ้นตามที่สัญญาว่าจีนจะเปิดตลาดสินค้าและบริการให้สหรัฐมากขึ้นจริงหรือไม่ และค่อยลดอัตราภาษีในการเจรจาครั้งต่อไป หรือสองค่อยๆ ลดอัตราภาษีและรายการสินค้านำเข้าแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือสาม ลดอัตราภาษีและรายการสินค้านำเข้าจำนวนมาก

ในความเห็นของผม ทางเลือกที่หนึ่งและสองน่าจะเป็นไปได้มากที่สุด และสัญญาทางเศรษฐกิจโลกที่ทุกคนเฝ้าติดตาม wait and see สถานการณ์นี้ยังคงต้องดูกันต่อไป เข้าทำนองว่าสัญญาทางเศรษฐกิจโลกยังดำรงอยู่แม้ว่าจะมีระดับที่ลดลงก็ตาม นอกจากนี้ สถานการณ์ brexit ยังเป็นสถานการณ์ที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าจะลงเอยอย่างไร จบสวยหรือจบลงด้วยสถานการณ์ no deal หรือจะมีการขยายเวลาเจรจาระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรปต่อไปหลังจากเดือนมิถุนายนนี้ผ่านพ้นไป ซึ่งถ้ามีการขยายเวลาเจรจายืดเยื้อออกไปอีก สัญญาทางเศรษฐกิจโลกจะยังมีมากขึ้นเข้าไปอีก

ดังนั้น สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความเสี่ยง (แม้ว่าความเสี่ยงต่างๆ ไม่ว่าจะปัญหาสงครามการค้า หรือ brexit จะมีความเสี่ยงลดลง) เข้าสู่ช่วงสัญญาทางเศรษฐกิจ ที่นักลงทุนและนักธุรกิจโลก wait and see ปัจจัยเสี่ยงว่าจะบรรเทาเบาบางลงได้มากน้อยแค่ไหน ทำให้ตัวเลขการส่งออกของไทยในมุมมองของภาคเอกชนและสำนักวิจัยเศรษฐกิจจึงถูกคาดการณ์ไว้ในระดับต่ำกว่าเป้าหมายของทางการ ที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าการส่งออกตลอดทั้งปี 2562 ขยายตัวได้ 8%

โดยภาคเอกชนเห็นว่าการส่งออกในปีนี้อาจจะขยายตัวได้เพียง 3-4% เท่านั้น เพราะมูลค่าการส่งออกของไทยในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่ารวม 40,547.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือขยายตัวได้เพียง 0.2% ดังนั้นภาคการส่งออกจึงไม่ใช่พระเอกหลักสำคัญในการขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี นี้ และยังไม่มีความชัดเจนว่าภาคการส่งออกของไทยจะกลับมาขยายตัวได้อย่างโดดเด่นอีกครั้งเมื่อไรในปีนี้ ซึ่งเบื้องต้นในไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปีนี้ ภาคการส่งออกของไทยยังไม่น่าจะกลับมาขยายตัวได้อย่างโดดเด่นเกิน 4-5% ภายใต้ความไม่ชัดเจนของเศรษฐกิจโลกและสัญญาทางเศรษฐกิจของโลก

โชคดีที่ภาคการท่องเที่ยวยังขยายตัวได้ดีในปี นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผมได้ดูภาพข่าวบรรยากาศการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติในช่วงสงกรานต์ในปี นี้ ทำให้สบายใจได้ว่าภาคการท่องเที่ยว

ของไทยยังคงเป็นพระเอกสำคัญที่โดดเด่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้อย่างต่อเนื่องในปีนี้อะไรก็ตาม สิ่งที่น่าทึ่งในวงการค้าไทยยังคงเป็นห่วงเป็นใยและยังมีความกังวลอยู่สูงก็คือ จำนวนนักท่องเที่ยวของจีนยังคงกลับมาเที่ยวในไทยต่ำกว่าระดับปกติ และนักท่องเที่ยวของยุโรปเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยในอัตราชะลอตัวลง หรือพูดง่าย ๆ ว่าภาคการท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปีนี้ซึ่งไม่ใช่ฤดูกาลท่องเที่ยว ทำให้ในไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปีนี้ภาคการท่องเที่ยวคงไม่สามารถขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยได้มากนัก เช่นเดียวกับการส่งออก ซึ่งนำไปสู่ภาวะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของไทยมากขึ้น

โครงสร้างของเศรษฐกิจไทยที่ปรับเปลี่ยนอย่างมากหลังจากปี 2540 เป็นต้นมา ซึ่งในปี 2540 การส่งออกสินค้าและบริการ กับการนำเข้าสินค้าและบริการของไทยซึ่งมีสัดส่วน 48.2% และ 45.5% ของ GDP ไทย หรือประเทศไทยมีการค้าและบริการระหว่างประเทศเพียง 93.7% ของ GDP ไทย ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างอย่างมาก เป็นการส่งออกสินค้าและบริการ กับการนำเข้าสินค้าและบริการของไทยมีสัดส่วนสูงถึง 66.8% และ 56.9% ของ GDP ไทย หรือประเทศไทยที่มีการเปิดความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจระหว่างประเทศมากขึ้นโดยมีสัดส่วนการค้าและบริการระหว่างประเทศสูงมากถึง 123.7% ของ GDP ไทย ดังนั้น เมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกเกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของไทยให้เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นข้อพิพาทให้เศรษฐกิจไทยเกิดสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมากขึ้นก็คือ ผลพวงจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นแบบสุสีก้ากึ่ง ที่สร้างความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลว่า รัฐบาลใหม่จะมีเสถียรภาพมากน้อยเพียงใด การเมืองไทยจะมีเสถียรภาพหรือไม่ และการชุมนุมประท้วงนอกสภาฯ ยังเกิดขึ้นได้หรือไม่

นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนข้างต้นก็ยังมีผลที่ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร เพราะทุกคนต้องเผารอการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจาก กกต.ภายในวันที่ 9 พฤษภาคมที่กำลังจะถึงนี้ว่า จะมีการรับรอง ส.ส.กี่ที่นั่ง จะมีการประกาศใบเหลือง ใบแดง และต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่กี่เขต ขั้วไหนพรรคไหนจะเป็นผู้มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลและรัฐบาลใหม่จะมีเสถียรภาพมากขึ้นหรือน้อยลงกว่าเดิม ทุกอย่างในเมืองไทยจึงปรับเข้าสู่โหมดสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น เพราะทุกคนทั้งคนไทยและนักลงทุนต่างชาติต้องการ wait and see หน้าตาของรัฐบาลใหม่ทุกคน ทำให้การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนชะลอตัวลงตามความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และภาคธุรกิจที่มีความไม่ชัดเจนในสถานการณ์และทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ

ด้วยเหตุนี้เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจึงหยุดนิ่งและเดินเครื่องอย่างเบาบาง ไม่ว่าจะเป็นการบริโภค การลงทุน การส่งออก และแม้กระทั่งการท่องเที่ยว จนทำให้สำนักวิจัยเศรษฐกิจต่างๆ ททยอยปรับลดตัวเลขอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้อลง และรัฐบาลชุดปัจจุบันกำลังจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในเร็ววันนี้.

แม่สอดจับเงินลงทุนเขตศก.พิเศษ

Source - มติชน

เมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่ห้องประชุมอาคารสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก คณะนักลงทุนชาวจีน นำโดยนายหม่า ดอง ลี ประธานกรรมการบริหารหย่าไถ่ อินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง กรุ๊ป และนักธุรกิจ กลุ่มทุนจีนหย่าไถ่กว่า 20 คน เป็นระดับกรรมการบริหาร ได้เข้าพบนายเทอดเกียรติ์ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด ทั้งนี้ เพื่อหารือและต้องการศึกษาสู่ทางในการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาก โดยนายเทอดเกียรติ์ได้ให้ข้อมูลถึงการค้า การลงทุน การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการขนส่งและได้เชิญชวนนักลงทุนจีนลงทุนที่อำเภอแม่สอด โดยจะประสานทางรัฐบาลไทยให้ หากสนใจจะลงทุน เช่น ขณะนี้ เทศบาลนครแม่สอด พร้อมทั้งภาคเอกชน ได้ขอใช้พื้นที่ 5,000 ไร่ เพื่อการสร้างพื้นที่ห้วม้งกรดดินแดนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร-แม่สอด ทางเทศบาลนครแม่สอดมีโครงการต่างๆ มากมาย จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่นี้ จึงขอเชิญชวนนักลงทุนจีนไปร่วมลงทุน ซึ่งนักลงทุนจีนให้ความสำคัญมาก

นายเทอดเกียรติ์กล่าวว่า ในฐานะที่โก๊โก๊ ผังประเทศเมียนมา รัฐกะเหรี่ยง ตรงข้ามบ้านวังผา ตำบลขเหนจื่อ อ.แม่ระมาด เป็นโซนเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียนมา และมีนักลงทุนจีนเข้าไปลงทุนแล้วนั้น ทางฝ่ายไทยอยากให้กลุ่มนักลงทุนจีน ได้ทำบันทึกความร่วมมือระหว่างกัน (เอ็มไอยู) ในเรื่องของการแก้ปัญหาขยะระหว่างพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจโก๊โก๊ กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หากเกิดอัคคีภัย จะต้องมียุทธดับเพลิง และอุปกรณ์การดับเพลิงเข้าไปดับไฟบนตึกสูงได้ และเรื่องการขนส่งระหว่างกัน เช่น รถราง รถไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อประชาชนทั้ง 2 ประเทศ รวมทั้งโครงการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้ง 2 ผัง ไทย-เมียนมา

นายปณิธิ ตั้งผาติ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดตาก กล่าวว่า กลุ่มหย่าไถ่ไปลงทุน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโก๊โก๊ ทำสัญญากับรัฐบาลเมียนมา และชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยง บีจีเอฟ หรือกองกำลังพิทักษ์ชายแดนของ เมียนมา เข้าที่ดิน พื้นที่ 80,000 ไร่ สัญญา 80 ปี ด้วยงบประมาณการลงทุน 1,500 ล้านบาท ขณะนี้ได้สร้างเมืองใหม่ จะมีด้าน บ้านเทิง การค้า การลงทุน การขนส่ง และการท่องเที่ยว ในอนาคตจะมีท่าอากาศยานใหญ่ กลุ่มนักลงทุนจะนำเครื่องบินแบบเหมาลำไปลง เพื่อจูงใจนักลงทุนในกลุ่มไปลงทุนที่ชายแดนแห่งนี้

นักธุรกิจชายแดนไทย อ.แม่สอด รายหนึ่ง เปิดเผยว่า กลุ่มนักลงทุนจีนมีความปรารถนา จะมาลงทุนในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา แต่ติดปัญหาระเบียบ การเข้าเมือง ไม่เปิดกว้าง เช่น เรื่องวีซ่า ผังเมือง ไม่สามารถทำอะไร นอกจากนี้ ยังต้องการให้ฝ่ายไทย มีผู้ว่าการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตาก มีอำนาจการตัดสินใจในพื้นที่ได้ทันที หากรัฐบาลไทยล่าช้า หรือไม่สนใจจะปรับโครงสร้างบุคลากรในการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจเป็นการเฉพาะแล้ว โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จ.ตาก ในพื้นที่ อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด และ อ.พบพระ ดังที่รัฐบาลไทยประกาศผลักดัน เพื่อพัฒนาเรื่องการค้า การ

ลงทุน การขนส่ง และการท่องเที่ยว ก็ไม่มีผลอะไร นอกเสียจาก การทำให้คนในพื้นที่เสียโอกาส และรัฐก็ขาดรายได้ด้วย

ออมสินหนุนธุรกิจหอการค้าสระแก้ว

Source - ข่าวสด

สระแก้ว - นายบำรุง ล้อเจริญวัฒนะชัย ประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว เผยว่า ธนาคารออมสินลงนามร่วมกับหอการค้าสระแก้ว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนเอสเอ็มอีให้กับสมาชิก วัตถุประสงค์ร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก บูรณาการด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ด้านเงินฝาก และบริการอื่นๆ ของธนาคาร ให้ครอบคลุมในทุกมิติ ให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงาน เสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ

นายณัฐพันธ์ ห่วงทอง ผู้อำนวยการสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs13 กล่าวว่า เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจรวมถึงให้โอกาสผู้ประกอบการสมาชิกหอการค้าและ ผู้ประกอบการทั่วไปที่เป็นลูกค้าของธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินจะได้สนับสนุนเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการตามวงเงินที่เหมาะสมของธุรกิจนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนระยะสั้น หรือระยะยาว
